

Năm 2023
THỨ NĂM
Phát hành: 28/9/2023

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIN QUỐC HỘI	2
1. Giảm 17 tổng cục, 7 sở, đổi mới cơ cấu, tổ chức nhiệm kỳ mới ra sao?	2
2. Tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam cao nhất khu vực	3
3. Năm 2024 khó khăn, thách thức có thể còn lớn hơn	4
4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ	5
QUYẾT SÁCH MỚI	6
5. Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô	6
KINH TẾ - ĐẦU TƯ - HỘI NHẬP	7
6. ADB hạ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống 5,8% trong năm 2023	7
7. Tăng trưởng kinh tế 2023 của Việt Nam được dự báo cao hay thấp so với Thái Lan, Singapore và các nước láng giềng?	8
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN	9
8. Khi ngành Giáo dục phải cần đến những đường dây nóng để chống tiêu cực	9
9. Từ chuyện Chủ tịch Trần Sỹ Thanh muốn biến bãi rác thành công viên	10
QUẢN LÝ	11
10. Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày	11
11. Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo nghề	11
12. Giám đốc Công an Hoà Bình công khai số điện thoại, tài khoản mạng xã hội	12
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	13
13. TP Hồ Chí Minh: Cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy đầu tư công	13
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	14
14. Hà Nội: Phải cách chức Chủ tịch phường Trần Phú vì chống đối đo nồng độ cồn	14
15. Vụ 500 căn nhà sai phạm ở Đồng Nai, cán bộ huyện không thể làm được	15
16. Thi hành kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai	16
THẾ GIỚI	17
17. Thái Lan “trải thảm” đón khách Trung Quốc	17
18. Nga mở rộng hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài	18

TIN QUỐC HỘI

Giảm 17 tổng cục, 7 sở, đổi mới cơ cấu, tổ chức nhiệm kỳ mới ra sao?

Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, trong đó có lĩnh vực nội vụ.

Nội dung về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề, chất vấn sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, tháng 10 tới đây.

Liên quan đến lĩnh vực này, đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngân cho biết, một số nội dung Chính phủ đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ so với yêu cầu hoặc chưa hoàn thành, cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và tiến độ hoàn thành.

Trong đó, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, giảm số lượng các tổ chức hành chính ở Trung ương và địa phương được tích cực triển khai.

Tại cấp Trung ương đã giảm 17 tổng cục và tương đương, 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ, 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm cơ bản phòng trong vụ.

Còn ở cấp địa phương đã giảm được 7 sở, 2.159 phòng thuộc sở và phòng thuộc UBND cấp huyện; đối với các tổ chức phối hợp liên ngành, đã giảm được 17 tổ chức so với thời điểm 31/12/2021.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, các số liệu thể hiện còn chưa rõ ràng, đồng bộ và thống nhất về thời điểm, dẫn đến khó đánh giá một cách tổng quát về hiệu quả.

Đối với cấp Trung ương, chưa thống kê, chưa thể hiện được sự đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021).

Còn ở cấp địa phương, cần cụ thể hơn yêu cầu liên quan đến việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Số lượng cấp phó đã giảm nhưng chưa được thống kê số liệu cụ thể, nên chưa có cơ sở để đánh giá về kết quả, hiệu quả; yêu cầu giảm số lượng người giữ “hàm” lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cũng chưa được Chính phủ đánh giá.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết hiện hành cũng như Nghị quyết 35 về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2026.

Chính phủ và các bộ liên quan cần khẩn trương ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, đồng thời để triển khai sắp xếp hiệu quả giai đoạn mới. Theo ông Tùng, qua thẩm tra cho thấy, còn một số văn bản chưa ban hành, chưa kịp thời.

Về cải cách tổ chức bộ máy, nội dung này liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, còn một số văn bản ban hành chậm. Ví dụ, một số nhiệm vụ các bộ, ngành, cơ quan không cần thiết phải thực hiện, được giao tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm nhận nhưng hướng dẫn những nội dung này còn chậm.

Nội dung này nằm trong đề án do Bộ Nội vụ đang chuẩn bị về đổi mới và cải cách cơ cấu, tổ chức của Chính phủ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, vì vậy, ông Tùng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm để thực hiện. (Tienphong.vn 27/9, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

Tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam cao nhất khu vực

Liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri phản ánh, hiện nay mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động quá cao (32%), đề nghị nghiên cứu, giảm mức đóng xuống 25%.

Về nội dung này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, mức đóng bảo hiểm xã hội được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trong mối quan hệ tương quan phù hợp với mức hưởng.

Mức đóng này còn tương quan với giá trị thực tế của mức đóng, mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; tương quan giữa thời gian đóng và thời gian hưởng, mức độ bao phủ của các chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng lương hưu ở Việt Nam cao nhất khu vực, thậm chí cao nhất thế giới.

Hiện nay, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75% tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm đối với nữ, 35 năm đối với nam.

Như vậy, tỷ lệ tích lũy hiện nay bình quân là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ, trong khi các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc tỷ lệ này chỉ là 1%; bình quân của thế giới cũng chỉ khoảng 1,7%.

Việc giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đồng nghĩa với việc phải giảm tỷ lệ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu) dẫn đến giá trị thực mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động còn thấp hơn so với hiện hành.

Cho nên, theo Bộ này, giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội không phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từng nêu, mặc dù, tỷ lệ đóng, tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhưng với tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không cao.

Bình quân năm 2022, bình quân tiền lương đóng bảo hiểm chỉ 5,73 triệu đồng/tháng. Vì vậy, mức lương hưu bình quân của người hưởng lương hưu hiện nay cũng chỉ khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng.

Thực tế, ở một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng tách các khoản phụ cấp, các khoản bổ sung khác ra nhằm mục tiêu "né" đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, liên quan đến chế độ hưu trí. Mức đóng bảo hiểm xã hội thấp ảnh hưởng đến lương hưu của mỗi người khi về già. (Dantri.com.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

Năm 2024 khó khăn, thách thức có thể còn lớn hơn

Sáng 27-9, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể thứ 23, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Trình bày báo cáo tóm tắt nội dung này, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đỗ Thành Trung nhận định, ước cả năm 2023 có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Riêng chỉ tiêu GDP, theo báo cáo là “phần đầu mức cao nhất”. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự kiến sẽ ở mức 3,5% (chỉ tiêu “trần” là 4,5%).

“Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân giảm dần qua hàng tháng; bình quân 8 tháng tăng 3,1%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất, tỷ giá, hạn mức tăng trưởng tín dụng được điều hành phù hợp, hướng tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên”, ông Đỗ Thành Trung khái quát.

Mặt bằng lãi suất giảm tích cực, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022; thị trường ngoại tệ trong nước và tỷ giá diễn biến tương đối ổn định, thanh khoản thị trường được duy trì, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 69,4% dự toán, phần đầu cả năm đạt 100% dự toán được giao trong khi thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; nhu cầu thị trường trong nước bị thu hẹp, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm so với cùng kỳ; tiếp cận tín dụng còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu có xu hướng tăng,

các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Nhận định tình hình năm 2024, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cho biết, những khó khăn, thách thức thậm chí còn lớn hơn so với năm 2023. Trong bối cảnh đó, mục tiêu khái quát được xác định là tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế... (Sgpp.org.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo công tác năm 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu hoạt động kiểm toán cần tiếp tục góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tiền tệ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công việc thực hiện chủ trương kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác kiểm toán. Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm...

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đề cao tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực các hoạt động kiểm toán theo quy định.

Về kế hoạch năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước rà soát xác định lại mục tiêu kiểm toán chung và điều chỉnh một số cuộc kiểm toán chuyên đề đảm bảo tập trung, tăng cường kiểm toán các vấn đề trọng tâm, trọng điểm..

Mục tiêu kiểm toán chung của cả năm cần tập trung đánh giá thị trường đất đai, tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản để dự báo được các vấn đề rủi ro kinh tế vĩ mô.

Làm rõ lý do vì sao tín dụng ngân hàng tăng chậm, hệ thống tài chính ngân hàng đang khó khăn, nợ xấu tăng, tình hình chậm trả nợ vay trái phiếu đáo hạn, nhất là trong lĩnh vực bất động sản tăng.

Xử lý dứt điểm các khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Vấn đề in, phát hành, chiết khấu, giá bán sách giáo khoa và nhiều nội dung liên quan trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị có một chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng và bảo hiểm để trả lời rõ các nội dung nghị quyết Quốc hội đã đề ra. (Tuoitre.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

QUYẾT SÁCH MỚI

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc vì lý do khác mà không còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới, trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá:

Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, có quy định mức giá:

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1.600 triệu đồng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Thường vụ Quốc hội).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1.550 triệu đồng/xe, gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1.500 triệu đồng/xe, gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (VTV.vn 27/9)[Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

ADB hạ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống 5,8% trong năm 2023

ADB vừa đưa ra dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo đó, do nhu cầu bên ngoài suy giảm ngoài dự kiến, ADB dự báo tăng trưởng Việt Nam hạ xuống còn 5,8% cho năm 2023 (từ mức 6,5% dự báo hồi tháng 4) và 6% cho năm 2024 (từ mức 6,8%). Lạm phát được kỳ vọng ở mức 3,8% trong năm 2023 và 4% trong năm 2024, giảm nhẹ so với dự báo hồi tháng 4.

Các yếu tố chính tác động đến nền kinh tế là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thất chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Công nghiệp được dự báo tăng trưởng 7% trong năm 2023. Xây dựng cũng sẽ tăng nếu các dự án cơ sở hạ tầng lớn được triển khai theo đúng kế hoạch. Các lĩnh vực khác được dự báo sẽ có phục hồi tốt. Dịch vụ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhờ sự hồi sinh của ngành du lịch và các dịch vụ liên quan.

Về phía cầu, tiêu dùng nội địa sẽ được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải và tiếp tục tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm. Đầu tư công sẽ là động lực chính cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Các chuyên gia ADB cũng ghi nhận cam kết chính trị mạnh mẽ đã giúp hoạt động giải ngân đầu tư công được cải thiện đáng kể, đầu tư nước ngoài có dấu hiệu phục hồi bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đáng lưu ý, thâm hụt tài khóa được dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm 2023, nguyên nhân chính là do Quốc hội đã thông qua mức giảm 2,0% thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực đến cuối năm 2023) và chính sách tài khóa đang được mở rộng. (Sggp.org.vn 27/9)[Về đầu trang](#)

Tăng trưởng kinh tế 2023 của Việt Nam được dự báo cao hay thấp so với Thái Lan, Singapore và các nước láng giềng?

Theo Báo cáo triển vọng Phát triển Châu Á (Cập nhật tháng 9/2023) được ADB công bố mới đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6,0% trong năm 2024, so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023 lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Theo Báo cáo triển vọng Phát triển Châu Á (Cập nhật tháng 9/2023) được ADB công bố mới đây, ADB đã điều chỉnh giảm tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á xuống 4,6% vào năm 2023 và 4,8% vào năm 2024 do nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu sản xuất của tiểu vùng yếu hơn.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6,0% trong năm 2024, so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023 lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Bên cạnh đó, ADB cũng dự báo lạm phát cũng giảm xuống. Các yếu tố chính tác động đến nền kinh tế là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và tác động cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, chia sẻ: “Môi trường bên ngoài yếu kém, gồm cả sự phục hồi chậm chạp tại Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam, làm thu hẹp sản xuất công nghiệp”.

"Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại”, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam đánh giá.

Đối với từng quốc gia cụ thể trong khu vực Đông Nam Á, so với báo cáo hồi tháng 4/2023, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam; tăng dự báo cho 3 quốc gia. Riêng Myanmar được ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 2,8%.

Mặc dù dự báo tăng trưởng của Việt Nam có sự điều chỉnh giảm so với hồi tháng 4/2023, nhưng mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đứng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Sang đến năm 2024, với dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 6%, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Philippines (6,2%).

Về triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Bá Hùng, Kinh tế trưởng ADB cho biết, về phía cầu, tiêu dùng nội địa sẽ được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải và tiếp tục tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm. Đầu tư công sẽ là động lực chính cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.

Chính phủ cam kết giải ngân khoảng 30 tỷ USD trong năm nay. Trong những tháng gần đây, cam kết chính trị mạnh mẽ đã giúp hoạt động giải ngân được cải thiện đáng kể, mặc dù vẫn còn những hạn chế về mặt pháp lý. Việc tăng tốc chi tiêu của chính phủ là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm. (Markettimes.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Khi ngành Giáo dục phải cần đến những đường dây nóng để chống tiêu cực

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở tỉnh Hải Dương đã công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực trong các trường học.

Các phòng GDĐT thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, Gia Lộc, Cẩm Giàng... tỉnh Hải Dương vừa công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh tiêu cực của các cơ sở giáo dục thuộc quyền.

Sự kiện này xuất phát từ trước đó, Sở GDĐT tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các phòng thiết lập và công khai đường dây nóng của ngành GDĐT. Yêu cầu các phòng, cơ sở giáo dục kịp thời phản ánh sự việc bất thường, báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất về Sở GDĐT và đường dây nóng của Sở GDĐT, điện thoại: 0974530026 hoặc 0982913998; email: duongdaynong@haiduong.edu.vn.

Điều này cho thấy những dấu hiệu tiêu cực trong ngành Giáo dục, biểu hiện qua những việc cụ thể như liên kết với tư nhân bên ngoài để dạy thêm, học thêm chen vào thời gian chính khóa để thu tiền; hay “lạm thu”, “tận thu”... đầu năm học để đến mức có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát, gây bức xúc ngày càng lớn trong dư luận và phụ huynh.

Và hy vọng rằng, những đường dây nóng này thật sự nóng, thật sự có hiệu quả trong tiếp nhận thông tin và xử lý để có thể làm “mô hình” cho nhiều địa phương khác cũng đang xảy ra hiện tượng tương tự.

Mong rằng "đường dây nóng" đừng lúc nóng, lúc nguội rồi tắt luôn như nhiều đường dây nóng khác đã được thành lập ở rất nhiều ban ngành, lĩnh vực, địa phương... trong thời gian qua, mà gần nhất là đường dây nóng của người đứng đầu một số địa phương.

Cuối cùng, để góp phần lập lại kỷ cương và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho con em mình, trước hết là trách nhiệm của chính những phụ huynh đã và đang có con em mình đang ngồi ở bên trong cánh cổng trường.

Phụ huynh phải là người đầu tiên lên tiếng phản ánh, phản đối, tố giác công khai ngay khi thấy nhà trường làm sai quy định chứ không phải im lặng, thậm chí có khi “đồng lòng” ở thế chẳng đặng đừng, ví như chuyện dạy thêm chỉ vì sợ con em mình bị làm khó. Đó là trách nhiệm hàng ngày chứ không phải đợi có gợi ý bằng hộp thư tố giác hay đường dây nóng mới chịu hoặc dám lên tiếng. (Laodong.vn 27/9, Hoàng Văn Minh)[Về đầu trang](#)

Từ chuyện Chủ tịch Trần Sỹ Thanh muốn biến bãi rác thành công viên

Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đã có nhà đầu tư quan tâm đến việc “móc” toàn bộ rác thải chôn lấp lên để đốt, thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai sớm để xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên công cộng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sáng ngày 26.9, và thông tin trên được sự quan tâm rất lớn của người dân Thủ đô. Người dân đã quá khiếp sợ ô nhiễm, mùi hôi thối, đe dọa bệnh tật. Cho nên, khi bãi rác biến thành công viên sẽ là một sự thay đổi lớn không chỉ về mặt mỹ quan, mà còn là không gian sống và lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hàng chục năm nay, người dân quanh khu vực bãi rác Sóc Sơn phải sống trong một môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không chỉ ô nhiễm từ rác, mà còn từ nước rỉ rác, khiến cho nguồn nước không đảm bảo an toàn vệ sinh. Hít thở không khí ô nhiễm, sử dụng nguồn nước cũng bị ô nhiễm, thì bệnh tật là chuyện không thể tránh khỏi.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh thông tin thêm: “Có nhà đầu tư quan tâm việc “móc” toàn bộ rác đã chôn lên để đốt. Họ đã sẵn sàng, tuy nhiên đang vướng vì chưa có định mức cụ thể. Thành phố sẽ nghiên cứu triển khai sớm. Khu vực đó sẽ được xây dựng thành công viên để người dân được hưởng lợi chứ không phải chịu đựng nữa. Tinh thần là như vậy, khó đến mấy cũng phải làm”.

Một viễn cảnh quá tuyệt vời nếu như bãi rác biến thành công viên để người dân không còn phải chịu đựng ô nhiễm như ông Trần Sỹ Thanh quả quyết. Tinh thần là khó mấy cũng phải làm, hy vọng lãnh đạo Hà Nội giữ được lời khi đã nói với dân.

Nhưng cũng từ câu chuyện biến bãi rác Sóc Sơn thành công viên, xin được đặt ra một vấn đề khác, đó là đừng biến những mảnh đất như công viên tự nhiên trở thành những bãi rác khủng khiếp, để rồi lại bỏ tiền ra để "biến" nó trở thành công viên.

Không có nhà máy xử lý rác với công nghệ cao, đổ rác, chôn lấp bừa bãi, để rồi phải móc rác lên đi đốt, tốn kém tiền của một cách vô lối vì sự lạc hậu. Thôi thì những bãi rác cũ là tồn tại "lịch sử" phải giải quyết, nhưng từ nay, chính quyền cần kiểm soát hoạt động thu gom và xử lý rác thật tốt, khai thác công nghệ xử lý rác hiện đại, để không biến các khu đất đẹp tự nhiên thành bãi rác, rồi móc rác lên làm công viên. Một loại quy trình ngược không thể chấp nhận được.

Chưa kể, Hà Nội phải quản lý, kiểm soát để chấm dứt tình trạng xả rác xuống sông suối, ao hồ, nếu không thì sẽ đến lúc phải móc rác lên để trả sông suối về lại cho sông suối. (Laodong.vn 27/9, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ đã thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong 7 ngày, từ ngày 8/2/2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng Giêng).

Trước đó, trong dự thảo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ đưa ra 2 phương án nghỉ Tết đều kéo dài 7 ngày.

Phương án 1: Công chức, viên chức nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù do trùng với cuối tuần. Bắt đầu từ thứ Năm ngày 8/2/2024 đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019).

Phương án 2: Công chức, viên chức đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Sáu ngày 9/2/2024 đến hết thứ Năm ngày 15/2/2024 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán, công chức, viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Cục An toàn lao động đề xuất chọn phương án 1 vì cả 2 phương án đều có số ngày nghỉ bằng nhau nhưng phương án 1 đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. (VTV.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có dự thảo thông tư hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đào tạo nghề cho người lao động. Theo đề xuất, việc thanh quyết toán kinh phí sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn.

Cụ thể, người lao động được cử tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng phải làm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục. Các chi phí khác do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận.

Việc hỗ trợ hướng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người.

Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng một trong hai tiêu chí tổng nguồn vốn không quá 100 tỉ đồng và tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này thuộc những lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Dự thảo còn ưu tiên hỗ trợ học nghề cho lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, khuyết tật, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Những người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và lao động làm tại doanh nghiệp ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng được ưu tiên.

Các ngành, nghề nhận hỗ trợ do doanh nghiệp lựa chọn dựa trên ngành, nghề đăng ký kinh doanh và có trong danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt phù hợp từng vùng, địa phương theo quyết định 46 ngày 28-9-2015 của Thủ tướng. Doanh nghiệp có thể đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND cấp tỉnh phê duyệt ngành, nghề chưa có trong danh mục.

Ngoài ra, dự thảo “mở” khi cho phép doanh nghiệp được lựa chọn cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để cử lao động tham gia đào tạo nghề.

Ban soạn thảo lưu ý doanh nghiệp nhỏ và vừa tự tổ chức đào tạo cho người lao động phải đảm bảo pháp luật giáo dục nghề nghiệp và được sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. (Tuổi trẻ 27/9) [Về đầu trang](#)

Giám đốc Công an Hoà Bình công khai số điện thoại, tài khoản mạng xã hội

Ngày 27.9, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa có thông báo công khai số điện thoại, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình sẽ tiếp nhận thông tin, phản ánh 24/24h tất cả các ngày trong tuần và được bảo mật thông tin theo quy định.

Số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, cụ thể như sau: Số điện thoại 0358.131.313; Tài khoản Email: Giamdoccongantinhhoabinh@gmail.com.

Tài khoản mạng xã hội gồm Zalo, WhatsApp: Đỗ Thanh Bình (0358.131.313); Facebook: Đỗ Thanh Bình (Facebook.com/giamdoccongantinhhoabinh).

Các tài khoản khác như Tiktok, Instagram, Telegram, Twitter, Threads đều mang tên Đỗ Thanh Bình hoặc Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Theo Công an tỉnh Hoà Bình, việc công khai nhằm kịp thời nắm bắt, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng công trên địa bàn tỉnh. (Laodong.vn 27/9, Minh Nguyễn)[Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TP Hồ Chí Minh: Cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy đầu tư công

TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều nhóm giải pháp cải cách thể chế, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Trong 4 tháng cuối cùng của năm nay, TP Hồ Chí Minh cần giải ngân gần 46.000 tỷ đồng đầu tư công để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân 95%. Con số này gần bằng giá trị giải ngân của hai năm 2021 và 2022 cộng lại.

Chính quyền quận 8, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 400 tỷ đồng vốn để chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư công trong năm nay. 9 tháng qua, quận này làm nhiều cách để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giúp gần phân nửa số vốn bồi thường đã được giải ngân.

Dự án mở rộng đường Cao Lỗ trên địa bàn quận 8, trong lúc chờ thành phố phê duyệt giá thì chính quyền quận đã không bị động ngồi chờ, mà đã chuẩn bị sẵn sàng thủ tục, hồ sơ. Để khi thành phố vừa phê duyệt xong, chính quyền quận đã có thể giải ngân hơn 170 tỷ đồng, giúp nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của quận lên hơn 50%.

Thời gian công khai minh bạch dự án, lấy ý kiến người dân theo quy định không thể rút ngắn. Nhưng thời gian xử lý hồ sơ trong nội bộ chính quyền thì có thể. Do đó TP Hồ Chí Minh áp dụng quy định giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục dự án đầu tư công giữa sở ngành, quận huyện để thúc tiến độ.

Để đạt mục tiêu giải ngân, trong 4 tháng cuối cùng của năm, TP Hồ Chí Minh cần giải ngân được gần 46.000 tỷ đồng đầu tư công. Con số này gần bằng giá trị giải ngân của hai năm 2021 và 2022 cộng lại.

Việc thành phố có tháo gỡ về thể chế, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện quyết định đầu tư các dự án nhóm C, đã giúp tăng tính chủ động triển khai dự án cho địa phương.

Chính quyền TP Hồ Chí Minh cũng vừa ủy quyền cho chính quyền quận, huyện, TP Thủ Đức quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường từ ngày 1/9 năm nay. Việc này kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tính chủ động cho địa phương, đẩy tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết quy định này chưa thể đi vào thực tế ngay, do địa phương cần thời gian tập huấn để nắm chắc nghiệp vụ. (VTV.vn 27/9) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH

Hà Nội: Phải cách chức Chủ tịch phường Trần Phú vì chống đối đo nồng độ cồn

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Trần Phú báo cáo giải trình về sự việc chống đối Cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn.

Tối 18.9, tổ công tác Cảnh sát giao thông dừng ô tô BKS 30H-318.XX do ông Lê Hải Q điều khiển để kiểm tra, tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ông Q liên tục gọi điện thoại và đòi tổ công tác nghe điện thoại. Cán bộ Cảnh sát giao thông không chấp nhận "cứu viện", vẫn lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn".

Ông Lê Hải Q là Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội), có thái độ bất hợp tác với lực lượng Cảnh sát giao thông. Ông Q không chấp hành đo nồng độ cồn mà gọi điện nhờ can thiệp, chứng tỏ ông Q có dấu hiệu đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe.

Không phải đây là trường hợp đầu tiên, cán bộ uống rượu bia lái xe bị kiểm tra, xử lý, nhưng các trường hợp khác đều chấp hành yêu cầu của Cảnh sát giao thông, không chống đối. Như ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vi phạm nồng độ cồn khi đang lái xe vào ngày 16.9. Bị lực lượng kiểm tra dừng xe để đo nồng độ cồn, ông Mẫn cho biết sẽ chấp hành xử phạt, còn bản thân sẽ tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thái độ chấp hành quy định, nhận lỗi chân thành như ông Chủ tịch huyện Phú Lộc là chấp nhận được, ai cũng có lúc sai phạm. Còn tự xem mình có chức vụ, có quan hệ, không chấp hành yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông thì đó không chỉ có thể là vi phạm nồng độ cồn mà là thái độ xem thường pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công văn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen “đã uống rượu, bia - không lái xe” của nhân dân Thủ đô. Trong đó có nội dung, thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Như vậy, những ai là cấp trên của ông Chủ tịch phường Trần Phú cũng phải chịu trách nhiệm về vi phạm của cán bộ dưới quyền. Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết vài ngày tới, dựa trên kết quả xác minh và báo cáo của ông Q, sẽ đưa ra hình thức xử lý.

Một ông Chủ tịch phường lại chống đối Cảnh sát giao thông về đo nồng độ cồn thì nên cách chức. Xử thẳng tay cán bộ vi phạm để làm gương sẽ có tác động tích cực đến việc chấp hành quy định "uống rượu bia thì không lái xe". (Lao động 27/9, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang](#)

Vụ 500 căn nhà sai phạm ở Đồng Nai, cán bộ huyện không thể làm được

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 2 cán bộ Phòng quản lý đô thị Trảng Bom liên quan đến sai phạm xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LGD làm chủ đầu tư. Một người chỉ là chuyên viên, một người chức to nhất là Chủ tịch xã.

Đây là hoạt động mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, liên quan Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LGD làm chủ đầu tư.

2 bị can vừa bị khởi tố là Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Còn trước đó, liên quan đến vụ sai phạm này, đã khởi tố Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; ông Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và bà Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.

Trong 3 người này, chức to nhất là trưởng phòng của huyện, nhỏ nhất cũng là chuyên viên cấp phòng của huyện Trảng Bom.

Với 5 người đã bị khởi tố nêu trên, liệu họ có đủ sức để gây ra một vụ sai phạm về dự án bất động sản, có quy mô 680 căn nhà và biệt thự, trong đó có gần 500 căn đã hoàn thiện hay không? Chắc chắn khó tin có thể làm được.

Một dự án bất động sản với 680 căn, cùng hệ thống đường sá, điện nước đi kèm, lãnh đạo tỉnh không biết để chỉ đạo ngăn chặn, xử lý từ khi đặt viên gạch là vô lý. Không có sự đồng ý, thống nhất của những người có thẩm quyền, dự án không thể mọc lên.

Rõ ràng rành như vậy, chuyện "cờ bí thí tốt" là không thể xảy ra. Chuyên viên chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, ngay cả ông trưởng phòng cũng phải trình lên lãnh đạo huyện, huyện bắt buộc phải trình lên tỉnh.

Cấp huyện có cố tình làm sai, thì các cơ quan cấp tỉnh phải có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện sai phạm để ngăn chặn. Không đồng phạm với nhóm lợi ích địa ốc, nhưng để bị "qua mặt" thì cũng phải chịu trách nhiệm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Những cá nhân có nhúng tay vào dự án sai phạm nghiêm trọng này không thể thoát được. Lỗi những ông to nhất liên quan đến dự án bất động sản sai phạm này ra ánh sáng là chứng minh sự nghiêm minh của pháp luật. Không cần phải hô khẩu hiệu. (Lao động 27/9, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang](#)

Thi hành kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Ngày 27.9, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã tổ chức kỳ họp lần thứ 37, quyết định hình thức kỷ luật một số đảng viên vi phạm trong quá trình công tác, chỉ đạo, lãnh đạo.

Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai qua xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các ông Nguyễn Tư Sơn-nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trương Quý Sửu-nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Sơn và Sửu đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu, mua sắm gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với Trương Quý Sửu. Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tư Sơn theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thiếu chỉ đạo kiểm tra, đề cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống dịch COVID-19.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan, đồng thời, chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế, khuyết điểm.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bà Giang đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Đinh Thị Giang. (Laodong.vn 27/9, Thanh Tuấn)[Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Thái Lan “trải thảm” đón khách Trung Quốc

Ngày 25-9, Thủ tướng Thái Lan cùng các quan chức hàng đầu trong chính phủ đã có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (còn gọi là sân bay quốc tế Bangkok mới) để chào đón hàng trăm du khách Trung Quốc. Đây là ngày đầu tiên Thái Lan áp dụng chương trình nhập cảnh miễn thị thực cho những người đến từ quốc gia tỉ dân này.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cũng đã tới sân bay để trao quà và chụp ảnh cùng mọi người trong lễ đón khoảng 300 du khách từ Thượng Hải. Tham gia đón đoàn này còn có các vũ công và tay trống truyền thống của Thái Lan biểu diễn bên trong ga đến của sân bay.

Ông Srettha Thavisin cũng chia sẻ kế hoạch của chính phủ trong việc quảng bá về những điểm đến ở các thành phố nhỏ hơn của Thái Lan với khách Trung Quốc nhằm khuyến khích họ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. "Chúng tôi tin tưởng chính sách này sẽ thúc đẩy đáng kể nền kinh tế", ông nói.

Theo Hãng tin AP, việc miễn thị thực sẽ có hiệu lực đến ngày 29-2-2024. Chương trình này cũng áp dụng cho khách đến từ Kazakhstan. Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol cho biết số lượng đặt chỗ ở và chuyến bay đã tăng khoảng 30% kể từ khi công bố chính sách mới.

Hơn một thập niên trước, Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất đến Thái Lan với gần 11 triệu lượt vào năm 2019, chiếm 27,6% tổng lượng khách đến vào năm đó, trước khi đại dịch COVID-19 tàn phá ngành công nghiệp không khói của họ.

Chính phủ Thái đưa ra biện pháp miễn thị thực vì lo lượng khách Trung Quốc trong năm nay có thể thấp hơn dự kiến. Họ cũng đã phải hạ mục tiêu số du khách Trung Quốc từ 5 triệu xuống 3 triệu sau khi Tổng cục Du lịch Thái Lan thông báo chỉ đón được khoảng 1,4 triệu khách Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2023.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), bà Thapanee Kiatphaibool, cho biết chính quyền tin tưởng lượng khách Trung Quốc có thể đạt 4 - 5 triệu sau khi chương trình miễn thị thực được áp dụng. (Tuoitre.vn 27/9, Nguyễn Hạnh) [Về đầu trang](#)

Nga mở rộng hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài

Ngân hàng trung ương Nga đã mở rộng các hạn chế đối với việc chuyển tài chính ra nước ngoài của những người không cư trú từ các quốc gia "không thân thiện". Các biện pháp này sẽ được kéo dài thêm sáu tháng kể từ ngày 1/10.

Theo tuyên bố của Ngân hàng trung ương Nga hôm 26/9, các giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho việc chuyển tiền từ tài khoản của các cá nhân và pháp nhân thuộc diện trên.

Ngân hàng trung ương Nga giải thích: "Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định tài chính".

Ban đầu, Ngân hàng trung ương Nga đưa ra các hạn chế vào tháng 4/2022. Lệnh cấm được gia hạn lần gần đây nhất vào tháng 3 năm nay.

Theo nghị định của Chính phủ Nga, các khoản thanh toán phải được chuyển đến các tài khoản ngân hàng đặc biệt bằng đồng Ruble (còn gọi là tài khoản loại C) và bị cấm gửi ra nước ngoài mà không có sự cho phép đặc biệt.

Người cư trú và người không cư trú từ các quốc gia "thân thiện", cụ thể là những quốc gia không tuân theo lệnh trừng phạt nhằm vào Nga của phương Tây, được phép chuyển tối đa 1 triệu USD mỗi tháng ra nước ngoài.

Đối với hệ thống chuyển tiền, số tiền được giới hạn ở mức 10.000 USD. Các cá nhân không cư trú làm việc tại Nga, dù từ các quốc gia "thân thiện" hay "không thân thiện", đều được phép chuyển lượng tiền ra nước ngoài bằng số tiền lương hàng tháng của họ. (VTV.vn 27/9) [Về đầu trang](#).